

กรมการท่องเที่ยวมอบตราสัญลักษณ์ ‘WC OK’ เล็ง ใช้ห้องน้ำสะอาดเป็นสื่อไร้เสียงส่งเสริมท่องเที่ยวไทย



กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์กรพันธมิตร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบตราสัญลักษณ์ “WC OK” แก่ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดได้มาตรฐาน พร้อมเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยมองว่า ห้องน้ำที่สะอาดจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไร้เสียงแต่ทรงประสิทธิภาพสำหรับการท่องเที่ยวไทย

ว่าที่ร้อยตรี อานุกาฬ เกษรสุวรรณ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมอบตราสัญลักษณ์ “WC OK” เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ให้แก่ห้องน้ำสาธารณะที่มีความสะอาดตาม “โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว” เพื่อรณรงค์และผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว โดยจะเริ่มดำเนินการมอบตราสัญลักษณ์ ให้แก่ ห้องน้ำของวัดท่าการ้อง และสถานีรถไฟ ตลอดจนขบวนรถไฟโบกี้พิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อเป็นการรับรองและสร้างความมั่นใจว่าห้องน้ำดังกล่าวสะอาดได้มาตรฐานพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยสัญลักษณ์ “WC OK” ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของโครงการนี้ย่อมาจากคำว่า “Water Closet” เป็นที่รับรู้ในระดับสากลว่าหมายถึงห้องน้ำ และคำว่า “OK” ซึ่งสื่อความหมายว่าห้องน้ำแห่งนี้สะอาดได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาตรฐานหนึ่งของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (HAS) ซึ่งกรมการท่องเที่ยวเห็นว่ามาตรฐานนี้มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะยกให้เป็นมาตรฐานการให้บริการให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว เป็นความร่วมมือที่กรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับกรมอนามัย และ รฟท. จัดกิจกรรมสัญจร “เที่ยวกรุงเก่า หนักเบา ก็ WC OK” โดยนำคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมและมอบตราสัญลักษณ์ “WC OK” ให้แก่ ห้องน้ำของวัดท่าการ้อง และสถานีรถไฟ ตลอดจนขบวนรถไฟโบกี้พิเศษของ รฟท. และหลังจากนั้นจะลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมและมอบตราสัญลักษณ์ “WC OK” ให้แก่ห้องน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นต่อไป ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้ผู้ค้า ผู้ให้บริการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เกิดความตื่นตัวในการดูแลและพัฒนาห้องน้ำให้สะอาดได้มาตรฐาน เพื่อเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

ว่าที่ร้อยตรี อานุกาภ กล่าวว่ โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว จะบูรณาการความร่วมมือสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับหรือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยว วัด ชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนผู้ให้บริการขนส่งและยวดยานพาหนะ อาทิ สนามบิน สถานีขนส่ง รถทัวร์ รถไฟ และปั้มน้ำมัน ฯลฯ ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ดูแลและพัฒนาห้องน้ำให้สะอาด ถูกหลักอนามัย สะดวก เพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ขณะที่การมอบตราสัญลักษณ์ “WC OK” เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งกรมการท่องเที่ยวยังให้การสนับสนุนการสร้างและพัฒนาห้องน้ำที่ได้มาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

“การที่ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดได้มาตรฐานนั้นนอกจากจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองแล้ว ยังถือเป็นหน้าตาของประเทศชาติ เพราะผู้ที่ใช้บริการห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยว นั้นมิใช่เพียงมีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทยด้วย ห้องน้ำจึงถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไร้เสียงแต่ทรงประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้ไม่ต่างจากรอยยิ้มของคนไทยที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลก” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมอนามัย วัดท่าการ้อง การรถไฟแห่งประเทศไทย ห้างเทสโก้ โลตัส บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ

ด้าน นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในองค์กรพันธมิตรสำคัญที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวระบุว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่าการเดินทางด้วยรถไฟนับเป็นการเดินทางรูปแบบหนึ่งที่ได้รับคามนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเราจึงมุ่งหวังที่จะสร้างความประทับใจในทุกทริปของการเดินทางโดยให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาห้องน้ำของการรถไฟทั้งในส่วนของขบวนรถและสถานีรถไฟให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีสถานีรถไฟที่ห้องน้ำสะอาดได้มาตรฐานถึง 223 สถานี และเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ดีและครอบคลุมยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เผยแพร่ในนาม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยบริษัท ซิลเลเบิล จำกัด ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ข่าว กรุณาติดต่อ คุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร. 08 4147 7575 / โทร. 0 2254 6895-7 โทรสาร 0 2650 7738 /คุณสิทธิกร ชิตเทพ โทร. 09 4331 6996 / คุณมนปรีญา เฟื่องเดช โทร. 08 9814 4665